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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ครั้งที่ 7/๒๕63 

วันจันทรท์ี่ 3 สิงหาคม ๒๕63  เวลา 13.0๐ - 16.25 น. 
ณ  ห้องประชมุชั้น 8  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประเสริฐ  ศิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายสิทธิพร  ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. ดร.พีระ  รัตนวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ดร.ณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายธงศักด์ิ  จินตการฤกษ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุลิช  ดิษฐปราณีต ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์ ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  หงส์เกียรติขจร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์สุนี  ศักดาเดช ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธ์ิ  การบุญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า รองอธิการบดี เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ) 
1. พลเอกวิชา  ศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
2. ว่าที่ร้อยตรีประสาน  แสงไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลาป่วย 
3. อาจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ) ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธนสาร  ศรีโสภา ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) สาขาจันทบุรี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ  คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
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๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  สุวรรณา ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์  โสตวิถี ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๘. นางสาวอรสา  อ่อนถาวร ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๙. นางสาวสุนันทา  ศิริเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ (กองกลาง) 
๑๐. นายประสิทธ์ิ  ประเสริฐสังข์ นิติกร (งานวินัยและนิติการ) 
๑๑. นางสาววรลักษณ์  ชูฤทธ์ิ นิติกร (งานวินัยและนิติการ) 
๑๒. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๓. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจินดา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๕. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสรรจันทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๖. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๗. นางสาวกาญจนา  เรืองภักด์ิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา  13.0๐  น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี

ดังเอกสารประกอบการประชุมโดยเป็นการประชุมระบบปกติในสถานที่จัดประชุม  และเรียนเชิญ นายประเสริฐ  ศิริ  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง ดังน้ี 

(1) การสร้างสรรค์บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ดี 
ด้วยวันเวลาที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยจากการประชุมร่วมกันในทุกครั้ง  ในฐานะอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ขับเคลื่อนการประชุมมีบรรยากาศที่ดีและให้จบลง
ด้วยรอยยิ้มไม่เครียดไม่ต้องกังวลใจ  จึงขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านสร้างสรรค์บรรยากาศลดความตึงเครียด
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งในวันน้ีและวันต่อ ๆ ไป  เพ่ือกําหนดแนวทางแก้ปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการประชุมร่วมกันไม่มีเขามีแต่เรา  และเพ่ือสร้างสรรค์ให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินเรื่องไปด้วยดี  เน่ืองจาก
หลายเรื่องเกี่ยวโยงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกหลายร้อยหลายพัน
หรือเป็นหมื่นคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๑.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง  ดังน้ี 

(๑) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม 2563 จํานวน 6 เรื่อง 
- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม” 

ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวิศวการเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานและสร้างความเป็นสิริมงคล 
- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฏิญาณตน “งดเหล้า

เข้าพรรษา” ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นสถานศึกษานําร่องในการทํากิจกรรมดังกล่าว 
- เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สํานักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมสํานักงานสีเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดร้าน U-Store สาขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งเป็นร้านจําหน่ายสินค้า IT ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
- เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดจันทบุรี 

- เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัย จัดงานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีการทําความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 เรื่อง  ตามท่ีนําเสนอ 

(2) การมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจึงขอมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแสดงความยินดี
และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ได้แก่  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรโชค  พิชญ อู๋สมบูรณ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลปราณี  ศรีใย  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ระพีแสง  
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวน 3 ราย  ตามท่ีนําเสนอ 
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(3) การแสดงความยินดีกรณีถูกรางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรม่ังคั่ง 
ด้วย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาจันทบุรี  โดย นายธนสาร  ศรีโสภา  

ผู้จัดการสาขาจันทบุรี ได้แสดงความยินดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและมอบเงินรางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 
ชุดเกษตรมั่งคั่ง ประจํางวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จํานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการแสดงความยินดีกรณีถูกรางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 

ตามท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จํานวน 24 หน้า  ดังเอกสารประกอบ 
การประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
1. หน้า 15 บรรทัดที่ 26 ข้อความเดิม “... ไม่มีการดําเนินการ ...” ให้แก้ไขเป็น “... ไม่สามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาได้ ...” 
2. หน้า 15 บรรทัดที่ 27 ข้อความเดิม “... ของประชาคม” ให้แก้ไขเป็น “... ของสภาประชาคม” 
3. หน้า 15 บรรทัดที่ 28 ข้อความเดิม “... ก็นําทีมโดยรองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ”      

ให้แก้ไขเป็น “... นําทีมโดยรองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ” 
4. หน้า 16 บรรทัดที่ 1 ข้อความเดิม “... คณะกรรมการชุดมี ...” ให้แก้ไขเป็น “... คณะกรรมการชุดน้ีมี ...” 
5. หน้า 17 บรรทัดที่ 1 ข้อความเดิม “... ที่ผ่านมาได้แล้วมอบ ...” ให้แก้ไขเป็น “... ที่ผ่านมาได้มอบ ...” 
6. หน้า 17 บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม “... ก็ต้องมีการประชาคม ...” ให้แก้ไขเป็น “... ต้องมีการ

ประชาคม ...” 
7. หน้า 18 บรรทัดที่ 10 - 12 ข้อความเดิม “1. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการต่อสัญญาจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขในรายละเอียดของพื้นที่ให้ตรงตามที่
ได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญา  และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
พร้อมทั้งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบด้วย”  ให้แก้ไขเป็น “1. ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อสัญญาจาก   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดยไปหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมว
และมอบฝ่ายบริหารดําเนินการเจรจาเพ่ือดําเนินการต่อสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป” 
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8. หน้า 18 บรรทัดที่ 17 - 19 ข้อความเดิม “มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการพิจารณาการใช้พ้ืนที่
ศูนย์ทดลองการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่งหางแมว ประจําปี 2563 ตามจํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
ให้ต่อสัญญาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ” 
ให้แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการใช้พ้ืนที่ศูนย์ทดลองการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่งหางแมว 
ประจําปี 2563  โดยให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ” 

๒.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จํานวน 23 หน้า  ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  โดยมี

การแก้ไข ดังนี้ 
1. หน้า 2 บรรทัดที่ 25 ข้อความเดิม “สถิตคนมีช่ือ ชาวจันท์สุดชอกชํ้าวันนํ้าหลาก ได้ลืมจาก ...”  

ให้แก้ไขเป็น “สถิตก็ลือช่ือ ชาวจันท์สุดชอกชํ้าวันนํ้าหลาก ได้บุญจาก ...” 
2. หน้า 7 บรรทัดที่ 30 ข้อความเดิม “ขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ี ...” ให้แก้ไขเป็น “ขอสงวนสิทธ์ิ

เน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ...” 
3. หน้า 8 บรรทัดที่ 1 - 2 ข้อความเดิม “... ขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ี ...” ให้แก้ไขเป็น “ขอสงวนสิทธ์ิ

เน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ...” 
4. หน้า 8 บรรทัดที่ 8 ข้อความเดิม “... ขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ี” ให้แก้ไขเป็น “ขอสงวนสิทธ์ิ

เน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ...” 
5. หน้า 8 บรรทัดที่ 17 - 18 ข้อความเดิม “... จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ี  เน่ืองจากเห็นด้วย

กับ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี” ให้แก้ไขเป็น “... จึงขอสงวนสิทธ์ิเน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี” 
6. หน้า 9 บรรทัดที่ 4 ข้อความเดิม “โดยมีกรรมการขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติน้ี 4 คน ได้แก่ ...” ให้แก้ไขเป็น 

“โดยมีกรรมการขอสงวนสิทธ์ิเน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี 4 คน ได้แก่ ...” 
7. หน้า 12 บรรทัดที่ 5 ข้อความเดิม “ขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ี เน่ืองจาก (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี

มีความไม่ชัดเจนในบางเรื่องและมีการลดตัวเลขลง” ให้แก้ไขเป็น “ขอสงวนสิทธ์ิเนื่องจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี
ที่มีความไม่ชัดเจนในบางเรื่องและมีการลดตัวเลขการได้รับเงินเดือนลง” 

8. หน้า 13 บรรทัดที่ 5 - 6 ข้อความเดิม “... ตามมาตรา 47 กําหนดให้นายจ้างหักเงิน ...” ให้แก้ไขเป็น 
“... ตามมาตรา 47 กําหนดให้การจ่ายเงินสมทบฝ่ายลูกจ้างให้นายจ้างหักเงิน ...” 

9. หน้า 15 บรรทัดที่ 9 - 10 ข้อความเดิม “... ขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ีเน่ืองจาก (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี
เห็นว่ามีความไม่ชัดเจน ...” ให้แก้ไขเป็น “... ขอสงวนสิทธ์ิเน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ีที่มีความไม่ชัดเจน ...” 
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10. หน้า 15 บรรทัดที่ 16 ข้อความเดิม “... ขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติในวาระน้ี เน่ืองจากไม่เห็นด้วยกับ 
(ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ...” ให้แก้ไขเป็น “... ขอสงวนสิทธ์ิเน่ืองจากไม่เห็นชอบกับ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ...” 

11. หน้า 15 บรรทัดที่ 18 ข้อความเดิม “... กันยายน 2563 ในส่วนที่ไม่เพียงพอจ่าย และเบิก” 
ให้แก้ไขเป็น “... กันยายน 2563 และเบิก” 

12. หน้า 15 บรรทัดที่ 20 ข้อความเดิม “โดยใช้เงินงบรายได้ของมหาวิทยาลัย” ให้แก้ไขเป็น “โดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร” 

13. หน้า 16 บรรทัดที่ 10 ข้อความเดิม “... โดยมีกรรมการขอสงวนสิทธ์ิไม่ลงมติน้ี 3 คน  ได้แก่”  
ให้แก้ไขเป็น “... โดยมีกรรมการขอสงวนสิทธ์ิเน่ืองจากไม่เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี 3 คน ได้แก่” 

14. หน้า 21 บรรทัดที่ 23 ข้อความเดิม “... ความรู้สึกไม่สบายต้ังแต่ ...” ให้แก้ไขเป็น “... ความรู้สึก
ไม่สบายใจต้ังแต่ ...” 

15. หน้า 21 บรรทัดที่ 24 - 29 ข้อความเดิม “จึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าการให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งหางแมวนําเสนอข้อมูลในที่ประชุมน้ันไม่ควรให้มีการตําหนิหรือต่อว่าในลักษณะของการประชุมครั้งที่ผ่าน
มา  โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยโดนดูถูกดูแคลนเป็นอย่างมากถึงจะเป็นเรื่องจริงก็แล้วแต่ในฐานะอาจารย์ก็จะต้อง
ช่วยรักษาเกียรติภูมิของสภามหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย  กรณีที่เชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งหางแมวเพื่อนําเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงน้ันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและไม่ได้ผิดอะไรเลย  แต่ฝ่าย
บริหารควรมีวิธีบริหารจัดการที่ชาญฉลาดกว่าน้ีโดยใช้โอกาสอ่ืนและไม่ควรเชิญมาต่อว่ามหาวิทยาลัยมากมายในท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้ี”  ให้แก้ไขเป็น “จึงขอปรึกษาและเสนอแนะที่ประชุมว่าการที่จะให้ผู้ใดเข้ามานําเสนอ
ข้อมูลในการประชุมสภามหาวิทยาลัยควรมีการกลั่นกรองให้ดี ไม่ควรปล่อยให้มีการต่อว่าเหมือนในการประชุมครั้งที่
ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยถูกดูแคลนเป็นอย่างมากถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่เหมาะสม  ทุกคนต้องช่วยกันรักษา
เกียรติภูมิของสภามหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุด  กรณีที่เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมวมาเพื่อ
นําเสนอข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ดี  แต่ฝ่ายบริหารควรมีวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดกว่าน้ี  ซึ่งสามารถทําได้อีกหลายวิธี
โดยที่ไม่ต้องมีเหตุการณ์แบบน้ีเกิดขึ้น” 

16. หน้า 22 บรรทัดที่ 4 ให้เพ่ิมเติมข้อความโดยสรุปข้ออภิปรายท้ังหมดของที่ประชุมในวาระที่ 7.1 
เพ่ือให้เห็นมุมมองของผู้อภิปรายทุกท่าน 

17. หน้า 23 บรรทัดที่ 9 ข้อความเดิม “นําเสนอว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ผ่านมา …” 
ให้แก้ไขเป็น “นําเสนอว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจากที่ผ่านมา …” 

18. หน้า 23 บรรทัดที่ 10 ข้อความเดิม “... ฉะน้ันในส่วนของผู้อํานวยการ …” ให้แก้ไขเป็น “... ฉะน้ัน
ในส่วนการสรรหาของผู้อํานวยการ …” 

19. หน้า 23 บรรทัดที่ 11 ข้อความเดิม “... อีกทั้งการแสดงวิสัยทัศน์” ให้แก้ไขเป็น “... อีกทั้งจาก
การแสดงวิสัยทัศน์” 
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(ลับ)   ๒.3 รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ 2/๒๕63  วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕63 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระน้ี

เป็นการประชุมลับ  ดังเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอรายงานการดําเนินการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติที่ประชุม

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และมีคําสั่งฯ ที่ 14/2563 ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 น้ัน 
เน่ืองด้วยการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕63 วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕63 

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7 ได้พิจารณาเร่ืองการขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะครบกําหนด 90 วัน
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อีก 60 วันต่อไปจากวันที่ครบกําหนด 90 วัน และเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 น้ี 

จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ต่อไปอีก 60 วัน ดังกล่าวข้างต้น 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 60 วันต่อไปจากวันที่ครบกําหนด 90 วัน (29 สิงหาคม 2563) 
ทั้งน้ี โดยไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 60 วันต่อไปจาก

วันที่ครบกําหนด 90 วัน (วันที่ 29 สิงหาคม 2563)  ตามท่ีนําเสนอ 

3.2 รายงานผลการถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ  มิ่มกระโทก  รองอธิการบดี  นําเสนอรายงานผลการถูกสลากออมทรัพย์ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 

7 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 107,500 หน่วย  เลขสลากออมทรัพย์ที่ ง8 3617760 ถึง ง8 3725259  รวมเป็นเงิน 
10,750,000 บาท ซึ่งสลากเริ่มมีสิทธ์ิถูกรางวัลต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
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และต่อมาได้ซื้อสลากออมทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 จํานวน 590,000 หน่วย เลขสลากออมทรัพย์ที่ 
ฒ0 8854997 ถึง ฒ0 9444996 รวมเป็นเงิน 59,000,000 บาท ซึ่งสลากดังกล่าวน้ีเริ่มมีสิทธ์ิถูกรางวัลต้ังแต่
วันที่ 16 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 น้ัน 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้ถูกรางวัลที่ 1 จากผลการออกรางวัลครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
รางวัลละ 10,000,000 บาท รวมท้ังรางวัลอ่ืน ๆ ที่ผ่านมาสรุปผลการถูกสลากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,091,075 บาท (สิบล้านเก้าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการถูกสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รวมทั้งสิ้น 10,091,075 บาท (สิบล้านเก้าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  ตามท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องหารือเชิงนโยบาย 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕62 [ม.๑๘(๔)] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕62  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕63 ได้มีการพิจารณาบัญชีรายช่ือ

ผู้สําเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญาครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2562 และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕62 ระดับปริญญาโท ได้แก่ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 ราย และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 ราย 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕62  ตามบัญชีรายช่ือ
รวมทั้งสิ้น 3 ราย 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕62 รวมทั้งสิ้น 3 ราย ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

5.2 การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 [ม.๑๘(7)] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการพิจารณาแก้ไขรายช่ือ
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ดังเอกสารประกอบ 
การประชุม 

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความจําเป็นต้องแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เน่ืองจาก อาจารย์ปฏิภาณ  กิตตินันทวัฒน์  
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ได้โอนย้ายตําแหน่งไปสังกัดคณะนิเทศศาสตร์  โดยเปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์ปนัดดา  ชาญด้วยกิจ  เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรแทน  จึงมีการปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สรุปแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นดังนี้ 

1. อาจารย์รุจิกา บุญเชิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์วีรนุช สัจจาสัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์ณัฐฐิดา โพชสาลี อาจารย์ประจําหลักสูตร 
5. อาจารย์ปนัดดา ชาญด้วยกิจ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕63 

เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามท่ีนําเสนอ 

5.3 การพิจารณาแก้ไขลําดับการเรียนของรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
[ม.๑๘(7)] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการพิจารณาแก้ไขลําดับ
การเรียนของรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มีความจําเป็นต้องแก้ไขลําดับการเรียนของรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
จํานวน 6 รายวิชา ดังตารางต่อไปน้ี 

ลําดับ รายวิชา รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อน 

1 3034102 การรายงานทางการเงิน 
และการวิเคราะห์ : 3 (2-2-5) 

เดิม “3033202 การบัญชีช้ันสูง 2 : 3 (2-2-5)” 
เปลี่ยนเปน็ “3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 

2 3034101 การวางระบบบัญชี 
: 3 (2-2-5) 

เดิม “3032102 การบัญชีช้ันกลาง 1 : 3 (2-2-5) และ 
3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 

เปลี่ยนเปน็ “3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 
3 3033104 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 

: 3 (2-2-5) 
เดิม “3031102 การบัญชี 2 : 3 (2-2-5)” 
เปลีย่นเปน็ “ไม่มีวิชาบังคับก่อน” 

4 3033201 การบัญชีช้ันสูง 1 : 3 (2-2-5) เดิม “3032102 การบัญชีช้ันกลาง 1 : 3 (2-2-5) และ
3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 

เปลี่ยนเปน็ “3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 
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ลําดับ รายวิชา รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อน 

5 3033202 การบัญชีช้ันสูง 2 : 3 (2-2-5) เดิม “3032102 การบัญชีช้ันกลาง 1 : 3 (2-2-5), 
3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5) และ 
3033201 การบัญชีช้ันสูง 1 : 3 (2-2-5)” 

เปลี่ยนเปน็ “3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 
6 3033301 การบัญชีภาษีอากร : 3 (2-2-5) เดิม “3032102 การบัญชีช้ันกลาง 1 : 3 (2-2-5) และ 

3032104 การบัญชีช้ันกลาง 2 : 3 (2-2-5)” 
เปลีย่นเปน็ “3032105 หลักภาษีอากร : 3 (2-2-5)” 

ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕63 
เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขลําดับการเรียนของรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ของคณะวิทยาการจัดการ  ตามท่ีนําเสนอ 

5.4 การพจิารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ม.๑๘(3)] 

นางสาวสุนันทา  ศิริเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  นําเสนอการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)  ดังเอกสารประกอบ 
การประชุม 

ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้มีมติที่ประชุม
เห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน 

มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) รวมทั้งหมด 13 ตัวช้ีวัด ได้แก่ บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และ
อยู่ระหว่างดําเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จํานวน 11 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 15.38 
ของตัวช้ีวัดทั้งหมด 

ทั้งน้ี  ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/๒๕๖3 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖3 เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตามท่ีนําเสนอ 

5.5 การพิจารณา (ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ม.๑๘(1)] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์  รองอธิการบดี  นําเสนอการพิจารณา (ร่าง) กรอบการจัดสรร

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังเอกสารประกอบการประชุม 



มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล”
RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY : Wisdom of the East Leads to Internationalization

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕๖๓ (3 สิงหาคม ๒๕๖๓) 
หน้า ๑๑/20

ด้วย มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมจํานวนทั้งสิ้น 
488,207,500 บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สรุปดังน้ี 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จํานวน 255,864,900 บาท 
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 197,488,600 บาท 

ได้แก่ (1) ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 173,893,900 บาท (2) ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 20,678,700 บาท (3) ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวน 936,000 บาท และ (4) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จํานวน 1,980,000 บาท 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จํานวน 1,565,900 บาท 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น) จํานวน 33,288,100 บาท 

ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/๒๕๖3 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3 เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีนําเสนอ 

5.6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) [ม.๑๘(14)] 
นางสาวสุนันทา  ศิริเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  นําเสนอการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพ่ิมเติม) ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ด้วย มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) เน่ืองจากมี

กรรมการว่างลง 4 ตําแหน่ง ดังน้ี 
๑. พันตํารวจโทสุเมธ  พิมพะ  ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  ต้ังแต่วันที่ 

10 มิถุนายน 2561 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  มาสุปรีด์ิ  ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

จัดการ ต้ังแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
๓. นายทรัพยสิทธ์ิ  เกิดในมงคล  ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 

ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  บุญโรจน์  ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้แทนคณบดีและผู้อํานวยการ  

เน่ืองจากครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการให้กลุ่มคณบดีและผู้อํานวยการ (หน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ) 
คัดเลือกกันเองหน่ึงคนเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนคณบดีและผู้อํานวยการ 
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จึงนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จํานวน 4 ตําแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น 
ประกอบด้วย 

๑. นางไพมวล  บัวเผื่อน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ 
๒. นายศิริพงษ์  พงษ์ดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
๓. นายปรีชา  วงษ์ระกา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี เป็นกรรมการจากผู้แทนคณบดีและผู้อํานวยการ 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จํานวน 4 ตําแหน่ง ตามที่นําเสนอ 

ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นไป 

5.7 การพิจารณาโครงการควบรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
[ม.๑๘(๕)] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นําเสนอการพิจารณา
โครงการควบรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทําโครงการควบรวม 2 หน่วยงาน คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสูงสุดและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามนโยบายภาครัฐ  ด้านการควบรวม
หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เน่ืองจากในยุค Disruption มีการลดลง
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ผู้แทนคณบดี) 
ในฐานะคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  นําเสนอว่าตามที่มีมติสภามหาวิทยาลัยให้จัดต้ังคณะอัญมณีศาสตร์ฯ 
เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 น้ัน  เน่ืองจากผลจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
คณะอัญมณีศาสตร์ฯ ได้รับผลกระทบจากการลดลงของจํานวนนักศึกษาอย่างชัดเจน  และลักษณะการเรียนในปัจจุบัน
และอนาคตเป็นลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนตามระบบของมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังมีความต้องการศาสตร์ทางศิลปะเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยต่าง ๆ  ให้มีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

ทั้งน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม ๒๕63 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 
และการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

สรุปประเด็นอภิปรายจากที่ประชุม 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอว่า

การควบรวมเป็นวิธีการหน่ึงที่จะสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร  สิ่งที่เป็นห่วงคือถ้าหากบุคลากรยังตัดใจไม่ได้คือ
รวมหน่วยงานไม่ได้  แต่เมื่อมีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแล้วเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
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ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรในการจะรวมหน่วยงานก็สามารถดําเนินการได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  ทั้งน้ีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ 
จะเกี่ยวกับทางด้านศิลปะเมื่อไปอยู่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะเก่ียวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ฉะน้ันควรปรับคําปรัชญาของคณะ รวมท้ังเป้าหมายและเรื่องต่าง ๆ ของคณะให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้นโดยจะต้องมี
เก่ียวกับทางศิลปะ (Art) ไปด้วย 

ดังน้ัน จึงเห็นด้วยกับการควบรวมเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือต่างประเทศต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่คือผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจํานวนน้อยลงจาก
อัตราการเกิดลดลงอย่างที่ทราบแล้ว  ซึ่งแม้แต่ในสหรัฐอเมริกามีการปิดตัวไปหลายมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน  
ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยได้มีการปรับตัวอย่างหนักมาก  ฉะน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีก็ต้อง
เตรียมการปรับตัวเช่นเดียวกัน คณาจารย์ต้องออกจาก Comfort zone ต้องออกจากช่วงเวลาชีวิตปกติอย่างที่ผ่านมา 
จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องกระฉับกระเฉงให้มากขึ้น  ควรจะมีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็น Non-degree  
ให้มากข้ึน ซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งเสริมการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
จึงควรมีการทําหลักสูตร Lifelong Learning สําหรับ  ผู้ที่จบปริญญาตรี  หลักสูตร Short course สําหรับผู้ที่ทํางานแล้ว
สามารถที่จะศึกษาต่อเพ่ือยกระดับทักษะโดยเป็นการเสริมทักษะใหม่ (upskill) หรือการเพิ่มทักษะใหม่ที่จําเป็น (reskill) 
ให้มากขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดี รวมท้ังมีการสร้างนวัตกรรมและมีหลักการของการเป็นผู้ประกอบการด้วย   ซึ่งคณะควรทําในสิ่งที่
ตอบโจทย์ชุมชนได้ตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรมได้และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่  ถ้าเป็นเช่นน้ีแบบจิ๋วแต่แจ๋ว
คือรวมกลุ่มกันให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถท่ีจะสร้างนวัตกรรมแล้วมีความร่วมมือของผู้ประกอบการตอบโจทย์ได้  
อีกประการที่สําคัญคือต้องมีการสร้างรายได้ด้วยเนื่องจากตอนน้ีจะพ่ึงพารายได้จากค่าเล่าเรียนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว  
โดยอาจจะต้องสร้างรายได้ให้ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะด้วย  สิ่งเหล่าน้ีจะต้องต้ังไว้เป็นเป้าหมายและต้องพยายาม
ทําให้บรรลุความสําเร็จเป็นหลักการที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคต 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  นําเสนอว่าคณะอัญมณีศาสตร์ฯ มี
แห่งเดียวในประเทศไทยและเชิดหน้าชูตาภูมิปัญญาภาคตะวันออกมีอยู่ของจังหวัดจันทบุรีเป็นการเชิดชูสมัยที่รุ่งเรือง
และมีช่ือเสียงมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้นําศาสตร์วิชาความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์มาใช้ประโยชน์
เป็นอย่างมาก  ปัจจุบันน้ีความเปลี่ยนแปลงได้ทําลายสิ่งเหล่าน้ีไปซึ่งไม่ใช่การทําลายตัวเองแต่คือยุคสมัยได้ทําลาย
ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือได้ทําลายอะไรไปหลายอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  จึงต้องคํานึงถึงสัจธรรม
ตรงนี้ด้วย  ซึ่งคําว่ายุบก็เหมือนกับหายไปไม่เคยเกิดขึ้นก็ทําให้มีความรู้สึกใจหายและเสียดายเป็นอย่างมาก  แต่เมื่อ
ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้และสุดท้ายจะย้ายไปรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ัน  จึงขอให้กําลังใจทุกท่าน
อย่างเพ่ิงท้อใจและขอให้ร่วมมือช่วยกันสนับสนุนให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าคงอยู่ต่อไปในอนาคต 

รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  กล่าวขอบคุณคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ ที่บุคลากรมีการประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นหลักเป็นที่ต้ัง  โดยเรื่องน้ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับการควบรวม 2 คณะนี้  เน่ืองจาก
คณะอัญมณีศาสตร์ฯ ได้แยกตัวออกมาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บุคลากรจึงค่อนข้างจะใกล้ชิดกันและการเรียน
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การสอนก็จะสามารถเอ้ือกันได้  ถ้าหากรวมกันแล้วคณบดีของทั้งสองคณะได้นําเสนอว่าอาจจะเกิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมา
จากศาสตร์ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและศาสตร์ทางคณะอัญมณีศาสตร์ฯ ที่มีจุดเด่น เช่น งานบริการวิชาการ 
เป็นต้น  ซึ่งคณะอัญมณีศาสตร์ฯ มีจุดเด่นคือได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินจากจังหวัดจันทบุรีค่อนข้างจะบ่อยครั้ง  
ทั้งน้ีในกรณีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองคณะที่มีความเห็นด้วยการควบรวมคณะน้ัน ขอให้คณบดี
ทั้งสองหน่วยงานดําเนินการให้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยอาจจะจัดการประชุมออนไลน์ร่วมกันของคณาจารย์และ
บุคลากรเน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และกรณีนักศึกษาจํานวนร้อยกว่าคนก็ต้องมีข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับเรื่องน้ีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน 

จึงขออนุญาตหารือกรณีหากคณบดีทั้งสองท่านมีความเห็นว่าจะเริ่มดําเนินการต้ังแต่เมื่อไรหรือจะให้
มีผลแบบมีเง่ือนไขตามปีงบประมาณหรือไม่  ดังน้ันถ้าสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้วเรื่องน้ีก็จะมีผลทันทีหรือไม่
อย่างไร  ทั้งน้ีเพ่ือให้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และขออนุญาตให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์  คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นําเสนอแนวทางดําเนินการควบรวมหน่วยงานเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ผู้แทนคณบดี)  
ในฐานะคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ  นําเสนอว่าคณบดีทั้งสองคณะมีความเห็นว่าควรจะเริ่มดําเนินการควบรวม 
ในปีงบประมาณถัดไปคือปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เนื่องจากปัจจุบันทั้งสองหน่วยงาน
อยู่ระหว่างดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

ทั้งน้ี ขอขอบพระคุณสภามหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสคณะอัญมณีศาสตร์ฯ แต่ก็ต้องบอกว่าใน 10 ปีที่ผ่านมา
ทางคณะได้พยายามอย่างเต็มที่ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ข้อดีคือปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับความน่าเช่ือถือด้านอัญมณี
หรือด้านการออกแบบเป็นอย่างมาก  แผนการดําเนินงานแม้จะไม่มีช่ือคณะแต่เป็นสาขาวิชามีโครงการบริการวิชาการ
จะมีเป็นเซกเตอร์ (Sector) ก็คือ “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี” ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปลี่ยนช่ือเป็น 
“วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ภายใต้ภารกิจเดิมและการรวมกัน  จึงมีความเห็นว่าการควบรวมหน่วยงานจะทําให้
เป็นการผนึกกําลังร่วมกันให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น  ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ช่วยเสริมแรงในเรื่องที่
คณะอัญมณีศาสตร์ฯ ดําเนินการเองไม่ได้ เช่น ด้านเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม เป็นต้น ดังน้ันการรวมกันจะเป็น
โอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือความเช่ือมโยงหลักสูตรกับทางอุตสาหกรรมทางพาณิชย์
และวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรี  โดยแนวโน้มความเช่ือมโยงจะไปทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตรอนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร เรียนเร็วจบเร็วทํางานเร็ว หรือจะเป็นปริญญาตรีที่มาเรียนตอนไหนก็ได้ ซึ่งจะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  หงส์เกียรติขจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
ขออนุญาตสอบถามประเด็นจากการรายงานว่าคณะอัญมณีศาสตร์ฯ เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 โดยมติของสภามหาวิทยาลัย
แล้วก็มีการบริหารจัดการในรอบ 10 ปี ซึ่งเง่ือนไขของการต้ังคณะใหม่จะต้องรองรับคุณภาพของการจัดการให้บุคคล
ออกไปให้สอดคล้องกับพ้ืนที่หรือท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี  เน่ืองจากจังหวัดจันทบุรีในเรื่องเมืองอัญมณีในสมัยน้ัน 
แต่วันน้ีจะควบรวมเพื่อประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยน้ันจะไม่สอดคล้องกับเหตุผลในการจัดต้ังคณะหรือไม่  
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เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีตได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความเช่ือมั่นและตอบสนองในระดับของชุมชน 
เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาได้มีความเช่ือมั่นจากการสําเร็จการศึกษาจากคณะอัญมณีศาสตร์ฯ 
คือประกาศจัดต้ังด้วยคุณภาพของการบริหารจัดการของคณะก็ควรให้จบลงด้วยเหตุดังกล่าว  เมื่อจะควบรวมก็
เป็นเรื่องสิ่งจําเป็นในเร่ืองของการควบรวมแต่จะต้องเป็นเรื่องของคุณภาพเช่นเดียวกัน  ซึ่งการเปลี่ยนสถานะเป็น
ระดับหลักสูตรจะทําให้ความเช่ือมั่นทั้งหลายลดน้อยลงจะขับเคล่ือนต่อไปลักษณะไหนอย่างไร  กระบวนการควบรวม
ไม่ยากแต่กลไกที่ทําให้การบริหารจัดการหลักสูตรเหล่าน้ีให้ไปตามท่ีประกาศไว้ในปี 2553  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ให้ไปทําเมื่อไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรก็ต้องให้เหตุผลพอสมควรว่าเมื่อบริหารจัดการแล้วสาขาวิชาหรือหลักสูตรน้ี
ยังคงอยู่หรือไม่ในอนาคต  หากว่าจะควบรวมเพ่ือประหยัดเงินมหาวิทยาลัยจึงเป็นคําตอบที่ไม่เหมาะสมเพราะความเช่ือมั่น
ต่อสาขาวิชาหรือหลักสูตรได้ลดลงไปแล้ว 

จึงขอฝากประเด็นการควบรวมว่าไม่ควรจะเป็นเรื่องประหยัดเงินมหาวิทยาลัย แต่ควรเป็นเรื่องคุณภาพ
ของการจัดการให้มีคนออกไปรับใช้ในส่วนของงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  และขอปรึกษากรณีข้อความในเอกสาร
ระบุว่า “โครงการควบรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์” จะต้องลงมติ
ตามพระราชบัญญัติหรือไม่  ต้องระบุข้อความตามข้อกฎหมายในกรอบอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่
อย่างไร 

นายสิทธิพร  ครุฑนาค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอว่าเห็นด้วยที่จะให้ยุบ
คณะอัญมณีศาสตร์ฯ เพ่ือไปรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งจะใช้คําว่า “ยุบ” ไม่ใช่คําว่า “ควบรวม” ตามท่ี
กฎหมายกําหนดตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของ
ส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556 คือให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจยุบเลิกส่วนงานภายในได้  ส่วนสาเหตุที่ทําให้ยุบเลิก
ก็คือไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่สามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพระบบบริหารจัดการ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 น่ันคือ “ข้อ 6 (8) แหล่งที่มาของรายได้”  โดยความเป็นจริงเหตุผลที่สําคัญของ
การยุบคณะอัญมณีศาสตร์ก็คือว่าจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าเรียนมีน้อยลงทุกปี  และในฐานะประธานกรรมการ
ประเมินผลงานส่วนงานภายในตามอํานาจหน้าที่ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายไว้น้ันจะได้นําเสนอรายงานผล
การประเมินของส่วนงานภายในให้ทราบต่อไปในภายหลังจากประเมินเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจากการประเมินผลงาน
ดังกล่าวพบว่าคณะอัญมณีศาสตร์ฯ ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของจํานวนนักศึกษาทําให้แหล่งที่มาของรายได้
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังตามข้อ 6 ของข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้  เมื่อนักศึกษา
น้อยลงก็ส่งผลต่อจํานวนเงินที่จะนําไปพัฒนาหรือดําเนินการของคณะอัญมณีศาสตร์ฯ ทําให้ไม่สามารถเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้และจําเป็นต้องใช้เงินของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุน  จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่เป็นเหตุผล
ของการควบรวมคือเป็นการลดต้นทุนและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งก็ถือว่าตรงกับวัตถุประสงค์
ในการยุบเลิกส่วนงานภายใน  เพียงแต่ไม่ได้ระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนว่าเน่ืองจากนักศึกษามีจํานวนน้อยลงทุกปี
ทําให้เงินรายได้ของคณะลดน้อยลงไม่สามารถบริหารคณะได้  จึงจําเป็นต้องยุบเพ่ือไปรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ทั้งน้ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงาน
ภายใน พ.ศ. 2556 ข้อ 8 วรรคสอง กําหนดว่า “เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุบเลิกส่วนงานภายในใดให้มหาวิทยาลัย
รายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยุบเลิกส่วนงาน
ภายในน้ัน” ด้ังน้ัน สภามหาวิทยาลัยก็ต้องมีมติให้ยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์ฯ (ส่วนงานภายใน) เพ่ือไปรวมกันกับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นเน่ืองจากเมื่อดําเนินการจัดต้ังคณะแล้วไม่
สามารถดําเนินการต่อไปได้แต่ว่าคณะอัญมณีศาสตร์ฯ ก็ยังเป็นส่วนงานภายในหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง การจัดต้ังคณะอัญมณีศาสตร์ฯ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2553  
ดังน้ันถ้าจะไม่ให้มีคณะน้ีจะต้องยุบเลิกคณะก่อนจะไปรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงจะเป็นไปตามข้อ
กฎหมาย คือจะต้องออกประกาศยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์ฯ โดยต้องทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
(ผู้แทนรองอธิการบดี)  นําเสนอว่ากําหนดการยุบคณะอัญมณีศาสตร์ฯ คือวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถูกต้องแล้ว  
เน่ืองจากคณะจะต้องดําเนินการด้านงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบการ
ยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  เพ่ือไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  โดยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหาร
และการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556  ทั้งน้ีโดยไม่มีกรรมการท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

เป็นต้นไป เพ่ือไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามท่ีนําเสนอ  และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556 

(ลับ)   5.8 การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 7 ราย [ม.๑๘(๙)] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระน้ี

เป็นการประชุมลับ  ดังเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับ 

(ลับ)   5.9 การพิจารณาเรื่องการยุติเรื่องและขอถอนเรื่องการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออกทั้งหมดของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์  ตั๋นติกุลวรา [ม.๑๘(13)] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระน้ี
เป็นการประชุมลับ  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับ 
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(ลับ)  5.10 การพิจารณาข้อหารือกรณีการชดใช้ทุนการศึกษาของ ว่าที่ร้อยตรีประสาน  แสงไพบูลย์  และ
อาจารย์ศศิธร  พุทธรักษ์ [ม.๑๘(13)] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระน้ี
เป็นการประชุมลับ  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับ 

5.11 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [ม.๑๘(9)] 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการสรรหาฯ  นําเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีคําสั่งฯ ที่ 9/2563 ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป  เน่ืองด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  บุญโรจน์  ได้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ครบตามวาระสี่ปีแล้วน้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รวม 1 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  ดังรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 0367/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ผลการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งกําหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทาง 
การบริหารคณะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที  และตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการสรรหาฯ  ขออนุญาตให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  อยู่ในที่ประชุมเพ่ือนําเสนอ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารคณะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที  พร้อมตอบ
ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาลงมติของวาระน้ี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัย 
โดยออกจากห้องประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาลงมติของวาระน้ี 

รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการสรรหาฯ  นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยจะต้องได้รับคะแนน
เกินกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
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ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. เห็นชอบให้คัดเลือกรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากบัญชีรายช่ือ 

จํานวน 1 รายช่ือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 0367/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ผลการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. เห็นชอบให้ดําเนินการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีการ
ลงคะแนนลับและนับเปิดเผย  โดยให้ใช้บัตรลงคะแนนที่ประธานการประชุมได้ลงนามกํากับแล้ว  พร้อมทั้ง
กําหนดให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนหมายเลขท่ีต้องการเลือกได้ไม่เกิน 1 หมายเลข  หากพบว่ามีการทํา
เครื่องหมายเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ให้ถือเป็นบัตรเสีย  ทั้งน้ี ในบัตรลงคะแนนให้มีทั้งหมด 2 หมายเลข ได้แก่ 
หมายเลข 1 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  และหมายเลข 2 คือ งดออกเสียง 

3. เห็นชอบจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนน คือ กรรมการที่มาประชุมและอยู่ในห้องประชุม จํานวน 14 คน  
4. เห็นชอบจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 17 คน 
5. เห็นชอบให้บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องได้รับคะแนนเกินกว่า

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ ต้องได้รับคะแนนจํานวน 9 เสียง 
6. เห็นชอบให้มีกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวน 2 คน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ผู้แทนคณบดี)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ผู้แทนคณบดี) 
ในฐานะกรรมการตรวจนับคะแนน  สรุปผลการลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 14 คน เป็นบัตรดีทั้ง 14 ใบ 
และประกาศผลการลงคะแนนคือหมายเลข 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  รวม 6 เสียง และหมายเลข 2 
งดออกเสียง รวม 8 เสียง 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  นําเสนอผลการออกเสียงลงคะแนน
ของผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 14 คน ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ได้รับคะแนนรวม 6 เสียง 
ซึ่งถือว่าได้รับคะแนนไม่เกินกว่าก่ึงหน่ึงจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ดังน้ันจึงเห็นควรมอบ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไปดําเนินการตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง  ทั้งน้ีโดยไม่มีกรรมการ
ผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปดําเนินการตาม

ข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 
และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๖.1 กําหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกําหนดการประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีครั้งต่อไป  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติที่ประชุม

เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งมีกําหนดวันประชุมสําหรับ
เดือนกันยายน 2563 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา ๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้ัน ๘ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี น้ัน 

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมระบบปกติ
ในสถานที่จัดประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการประชุม ครั้งที่ 8/2563 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 โดยเป็น

การประชุมระบบปกติในสถานที่จัดประชุม  ตามท่ีนําเสนอ 

(ลับ)   6.2 รายงานเร่ืองร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์ เรื่องการขาดคุณสมบัติของผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี/อธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระน้ี
เป็นการประชุมลับ  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 แนวทางการจัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ดร.ณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอแนวทางการจัดส่งเอกสาร

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากการประชุมครั้งน้ีได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนกําหนดการประชุมเพียง 3 วันและ
ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างน้ี  ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่าการส่งเอกสารการประชุม
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ข้อ 14 
ซึ่งกําหนดให้ต้องส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน  ดังน้ันขอให้ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะประธานการประชุมกําชับให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการ
ล่วงหน้าก่อนกําหนดการประชุมอย่างน้อย 7 วันทุกคร้ังด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  หงส์เกียรติขจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจาํ  
ในฐานะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)  นําเสนอว่าเรื่องน้ีได้ช้ีแจงไว้ต่อที่ประชุม กอส. ว่าเรื่องที่เป็น
วาระปกติตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีน้ัน จึงไม่ควรเป็นข้ออ้างว่าไม่สามารถส่งเรื่องเข้าวาระได้ตามกําหนดการ
ประชุม กอส. เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติราชการประจําปีและการดําเนินงานทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามแผนน้ัน  กรณี
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เรื่องเร่งด่วนคือเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องของความเสียหายหรือการขาดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยน้ัน
สามารถนําเสนอเป็นวาระเพ่ิมเติมได้  และที่ผ่านมาบางเรื่องไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนมากก็นําเข้ามาเป็นวาระเพ่ิมเติมได้  
ซึ่งได้ให้ข้อแนะนําดังกล่าวข้างต้นไปแล้ว  ดังน้ันผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะต้องบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามกําหนดเวลาที่ปรากฏในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547 ข้อ 14 เอกสารการประชุมต้องเสนอเป็นการล่วงหน้าก่อนกําหนดการประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ช้ีแจงว่ามีการอภิปรายเรื่องน้ี
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)  ซึ่งหากมีการเลื่อนกําหนดการประชุม กอส. ให้เร็วขึ้น
ก็จะกระทบต่อกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  อาจส่งผลให้เรื่องที่จะส่งเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีจํานวนน้อยและในการประชุม กอส. หลายครั้งจะมีเรื่องที่ส่งเข้าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน  ซึ่งฝ่ายเลขานุการจําเป็นต้อง
จัดทําเล่มเอกสารใหม่  จึงส่งผลให้ไม่สามารถส่งเอกสารประชุมได้ภายในวันถัดไป  ทั้งน้ี ขออนุญาตนําเรื่องน้ีหารือ
ต่อที่ประชุม กอส. เพ่ือหาแนวทางการจัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เร็วขึ้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการจัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามที่นําเสนอ  และมอบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) 

เลิกประชุมเวลา  16.25  น. 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

(นายประเสริฐ  ศิริ) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานการประชุม 


